



# นโยบายการ

ใช้ข้อมูล

ภายใน

ความเป็นอยู่ที่ดี



บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายและการวิธีการควบคุมการบริหารงานที่สอดคล้องกับการใช้ข้อมูลภายในของทางบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตัวดังต่อไปนี้:

1. ให้ความรู้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานการถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.), และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมถึงบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ . และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. จัดการให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตราที่ 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวภายในวันเดียวกัน
3. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ทราบถึงข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องมีความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของทางบริษัทฯ ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนถึงเวลาเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูล



ภายในดังกล่าวต่อสาธารณะ นอกจากนี้ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม บริษัทฯมีภาระผูกพันที่ต้องเปิดเผยและแจ้งข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในการนี้ ก่อนที่จะมีการเปิดเผยและแจ้งข้อมูลภายในต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในเพิ่มเติมแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม

4. กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องไม่ซื้อหรือขาย เสนอซื้อ หรือขาย หรือซื้อเชิญให้บุคคลใดซื้อ ขาย หรือเสนอซื้อขายหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นของทางบริษัทฯ (ถ้ามี) โดยการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าวจะเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นก็ตาม หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำดังกล่าวข้างต้น

5. กรรมการและพนักงานทุกคน ถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์ตลอดเวลา แม้กระทั่งเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่อนุญาตให้ซื้อขาย นอกจากนี้ กรรมการและพนักงานทุกคนต้องไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯเพื่อการเก็งกำไรด้วย

-----